



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โทร. ๐ ๒๓๘๙ ๒๑๕๘

ที่ สป ๐๑๓๓/๖๒๔

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แผนปฏิบัติราชการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เรียน สาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ

๑. ต้นเรื่อง

สืบเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ซึ่งเป็นแผนที่ดำเนินการต่อเนืองมาจากแผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่ขยายกรอบเวลาให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อเป็นเครื่องมือให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบผลักดันสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนระดับ ๑ ถึงแผนระดับ ๓ ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยมีเป้าหมายคือ “กระทรวงสาธารณสุข ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ” และนำมาตรการ Three Pronged measures (มาตรการหอก ๓ แฉก : LPL) มาใช้ในการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย (๑) การบังคับใช้กฎหมาย (Law enforcement) (๒) การป้องกันการทุจริต (Prevention) และ (๓) ความรอบรู้สู่โลก (Literacy) และขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามคำขวัญ (Motto) ที่ว่า “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” (Together Against Corruption : TAC) นอกจากนี้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ยังได้จัดทำคู่มือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค นำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ภายใต้แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ที่เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ ๒(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

๒. ข้อเท็จจริง

เกณฑ์การประเมิน MOPH ITA ๒๐๒๔ ตัวชี้วัดที่ ๗ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต MOIT ๑๕ กำหนดให้หน่วยงานมีแผนปฏิบัติราชการด้านส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และมีการนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน(เอกสารหมายเลข ๑)

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานข้างต้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมหนังสือ(เอกสารหมายเลข ๒) และเพื่อให้บรรลุเกณฑ์การประเมิน MOPH ITA๒๐๒๔ จึงขออนุมัติเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ ต่อไปด้วย

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหากเห็นชอบได้โปรดลงนามในเอกสาร ที่แนบมาพร้อม
นี้จะเป็นพระคุณยิ่ง



(นายชุลินทร จันทะพันธุ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
-๖๖๕๗๖



(นายคำรณ มั่งมี)

สาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ